



ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๓๙๙๙

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ และสำนักงานเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์

ด้วยจังหวัดอุดรดิตถ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการที่เป็นมิตรต่อครอบครัวและแนวทางเพื่อสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวพร้อมทั้งส่งเสริมให้ภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยนำสถาบันครอบครัวเป็นฐานของการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ของสังคมผ่านกิจกรรมการณรงค์ให้ “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว” เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวมากขึ้น อันจะนำไปสู่การให้สถาบันครอบครัวทำหน้าที่หล่อหลอมสมาชิกให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ จึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว” ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากร ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๗๓๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร.๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน นางสาว ทิพย์ภาวรรณ ทาหาญ ๐๙-๓๖๙๗-๑๐๒๘



ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๗๓๗

๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๔๒๒๒

ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการที่เป็นมิตรต่อครอบครัวและแนวทางเพื่อสร้างสัมพันธ์ในครอบครัว พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยนำสถาบันครอบครัวเป็นฐานของการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง ของสังคมผ่านกิจกรรมการรณรงค์ให้ “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว” เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาาร่วมกันในครอบครัวมากขึ้น อันจะนำไปสู่การให้สถาบันครอบครัวทำหน้าที่หล่อหลอมสมาชิกให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว” ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากร ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการทำกิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายปวิตร เลิศอำไพพนธ์ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒

QR Code สิ่งที่มาด้วย

ตามท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ...๑๗๓๗๗... ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์
เป็นวันครอบครัว

